



ฉบับที่ 14/2563

เรื่อง แลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้เดือนกันยายน ปี 2563

ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้เดือนกันยายน ปี 2563 หดตัวน้อยลงจากเดือนก่อน โดยการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นในทุกหมวดการใช้จ่าย ยกเว้น หมวดยานยนต์ ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐ รวมถึงรายได้เกษตรกรที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวเพิ่มขึ้น ด้านมูลค่าการส่งออกขยายตัวต่อเนื่องตามอุปสงค์ต่างประเทศที่ทยอยฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวมากขึ้นจากเดือนก่อน ตามการผลิตน้ำมันปาล์มดิบที่ลดลง ประกอบกับการผลิตในหลายสินค้าขยายตัวชะลอลง อาทิ อาหารทะเลกระป๋อง ด้านการลงทุนภาคเอกชนกลับมาหดตัว ตามการลงทุนที่ปรับลดลงทั้งในหมวดเครื่องจักรและหมวดก่อสร้าง ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวยังคงหดตัวสูง

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบมากขึ้น จากราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่ลดลงตามทิศทางราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ประกอบกับค่าไฟฟ้าลดลงจากการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า FT) ด้านตลาดแรงงานยังคงเปราะบางจากผลกระทบของ COVID-19 สำหรับภาคการเงิน เดือนสิงหาคม 2563 เงินฝากทั้งระบบขยายตัวชะลอลง ขณะที่เงินให้สินเชื่อขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคใต้มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน กลับมาขยายตัวได้เล็กน้อย ตามการบริโภคที่ปรับตัวดีขึ้นในทุกหมวดสินค้า ยกเว้น หมวดยานยนต์ โดยการใช้จ่ายกลุ่มสินค้าในชีวิตประจำวันปรับตัวขึ้นมาก หลังกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ฟื้นตัวเกือบเป็นปกติ ประกอบกับรายได้เกษตรกรขยายตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การใช้จ่ายภาครัฐของนักท่องเที่ยวชาวไทยกลับมาขยายตัว ส่วนหนึ่งได้รับอานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐและวันหยุดยาวในช่วงต้นเดือน ทำให้มีการเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดมากขึ้น สอดคล้องกับการใช้จ่ายในหมวดเชื้อเพลิงที่ขยายตัวดีต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายหมวดยานยนต์หดตัวมากขึ้น หลังมีการเร่งซื้อไปในช่วงก่อนหน้าเพื่อชดเชยอุปสงค์ที่ค้างจากช่วงก่อน

ผลผลิตภาคเกษตร หดตัวน้อยลงจากเดือนก่อน ตามผลผลิตกุ้งขาวที่หดตัวน้อยลง เนื่องจากเกษตรกรลงลูกกุ้งมากขึ้นในช่วงปลายไตรมาสที่ 2 หลังมีความเชื่อมั่นว่าผลกระทบจาก COVID-19 จะปรับตัวดีขึ้น ขณะเดียวกัน ผลผลิตผลไม้ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะทุเรียน จากการเหลือมเดือนของผลผลิตที่ปกติจะให้ผลผลิตสูงสุดในเดือนสิงหาคม อย่างไรก็ตาม ผลผลิตปาล์มน้ำมันหดตัวมากขึ้น จากภาวะฝนทิ้งช่วงในช่วงครึ่งปีก่อนหน้า ทำให้ผลผลิตลดลงในเกือบทุกจังหวัด โดยเฉพาะสุราษฎร์ธานีและกระบี่ ขณะที่ผลผลิตยางพาราหดตัวใกล้เคียงเดือนก่อน จากฝนที่ตกชุกและขาดแคลนแรงงานกรีดยาง **ด้านราคาสินค้าเกษตร** ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากทั้งราคายางพารา ปาล์มน้ำมัน และกุ้งขาวจากปริมาณผลผลิตที่ลดลง ทั้งนี้ ราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้รายได้เกษตรกรขยายตัวเพิ่มขึ้น

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ตามรายจ่ายลงทุนที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นในหลายจังหวัดในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประกอบกับรายจ่ายประจำกลับมาขยายตัวในหลายจังหวัดเช่นกัน ในหมวดค่าตอบแทน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป และหมวดค่าวัสดุ ทั้งนี้ อัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของปีงบประมาณ 2563 ต่ำกว่าปีงบประมาณก่อนหน้า

มูลค่าการส่งออกสินค้า ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน ตามอุปสงค์ต่างประเทศที่ทยอยฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม การผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัวมากขึ้นจากเดือนก่อน จากการผลิตน้ำมันปาล์มดิบที่กลับมาหดตัวตามปริมาณวัตถุดิบ ประกอบกับการผลิตในหลายสินค้าขยายตัวชะลอลง อาทิ อาหารทะเลกระป๋องที่ความต้องการจากตลาดต่างประเทศเริ่มชะลอตัว งดงามอย่างที่เร่งตัวไปมากในช่วงก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม การผลิตหมวดยางพาราแปรรูปและไม้ยางพาราแปรรูปปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน ขณะที่การผลิตอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูปยังคงหดตัวต่อเนื่อง

การลงทุนภาคเอกชน กลับมาหดตัวจากเดือนก่อน ตามการลงทุนที่ปรับลดลงทั้งในหมวดเครื่องจักรและหมวดก่อสร้าง โดยมูลค่าการนำเข้าสินค้าทุนกลับมาหดตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมยางพาราแปรรูปและอาหารทะเล ประกอบกับมูลค่าการจำหน่ายเครื่องจักรในประเทศที่ใช้ในงานก่อสร้างหดตัวเพิ่มขึ้น ด้านการลงทุนในหมวดก่อสร้างปรับลดลงตามยอดจำหน่ายปูนซีเมนต์ที่ชะลอลง เช่นเดียวกับพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างที่ชะลอตัวตามการหดตัวในประเภทการบริการหมวดโรงแรมและการพาณิชย์ สอดคล้องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังคงชะลอตัว ตามการลงทุนก่อสร้างในกลุ่มทาว์นเฮ้าส์และอาคารชุดที่หดตัวมากขึ้นเป็นสำคัญ

ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว หดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน ตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยังคงหดตัวสูง จากมาตรการจำกัดเส้นทางเข้าออกระหว่างประเทศ ทั้งนี้ แม้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยจะปรับตัวขึ้นในทุกจังหวัด จากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐและวันหยุดยาวในช่วงต้นเดือน แต่ยังไม่สามารถชดเชยกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวจากกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หายไป

เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ดุลบัญชีเดินสะพัดดีขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 1.39 จากราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่ลดลงตามทิศทางราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ประกอบกับค่าไฟฟ้าลดลงจากการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า FT) ในช่วงเดือนกันยายน - ธันวาคม 2563 ด้านตลาดแรงงานยังคงเปราะบางจากผลกระทบของ COVID-19 สะท้อนจากจำนวนผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานในระบบประกันสังคมที่ยังเพิ่มขึ้น

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ปี 2563 เงินฝากคงค้างขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อน ทั้งเงินฝากของธนาคารพาณิชย์และเงินฝากของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ส่วนหนึ่งเป็นผลของเงินเยียวยาจากภาครัฐหมดลง ด้านสินเชื่อคงค้างขยายตัวเล็กน้อยจากเดือนก่อน ส่วนหนึ่งจากสินเชื่อธุรกิจที่ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการช่วยเหลือ SMEs ประกอบกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากโครงการของภาครัฐ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

30 กันยายน 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาคใต้ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์ 0 7443 4887

E-mail : SRO-EconDiv@bot.or.th